



ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๑๙๒๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมส่งคลิปประกวด หัวข้อ “บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมส่งคลิปประกวด หัวข้อ “บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา”

ด้วย คณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา  
จัดทำโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” และขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจ IT ส่งคลิปเข้าร่วมประกวดหัวข้อ  
“บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา” ซึ่งคลิปที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินรางวัลมูลค่ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
จากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย โลเกียร์ดิยสและไบประกาศเกียรติคุณจากคณะอนุกรรมการ  
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจส่งคลิปประกวด ความยาวไม่เกิน ๓ นาที หัวข้อ “บอกรักโลก :  
บ้านส่วนรวมของเรา” รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ [www.นวัตกรรมรักษ์โลก.com](http://www.นวัตกรรมรักษ์โลก.com)  
ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.

(รณ วังจินดา)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๘๗



คณะกรรมการด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ในคณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา  
ร่วมกับ  
สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย



## เชิญร่วมสร้างความดีส่วนรวม กับโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก”

ด้วยการ

ส่ง คลิปความยาวไม่เกิน 3 นาที

หัวข้อ “บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา”

คลิปที่ได้รับการคัดเลือกผู้ผลิตคลิปจะได้รับ **“เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท”**  
จากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย โสภักดิ์เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ  
จากคณะกรรมการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา  
และของที่ระลึกอีกมากมาย

กำหนดส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565



สนใจดูรายละเอียดโครงการ และสมัครเข้าประกวดได้ที่  
[www.นวัตกรรมรักษ์โลก.com](http://www.นวัตกรรมรักษ์โลก.com)  
โทร. 092-714-7818